

Mức lương tối thiểu cụ thể (cụ thể theo ngành) đã được sửa đổi

Mức lương tối thiểu được chỉ định (theo ngành cụ thể) theo giờ ở tỉnh Hyogo đã được sửa đổi như sau. Mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả người lao động, bao gồm cả lao động chính thức, lao động bán thời gian và lao động nước ngoài.

Mức lương tối thiểu của tỉnh Hyogo 900 yên ②	Ngành sản xuất máy móc thiết bị vận tải 978 yên ③
Ngành sản xuất sơn 973 yên ③	Ngành sản xuất dụng cụ, thiết bị đo lường, phân tích, máy kiểm tra 903 yên ③
Ngành thép 964 yên ③	Kinh doanh bán lẻ ô tô 901 yên ①
Ngành sản xuất máy móc, thiết bị đa năng, sản xuất và thiết bị thương mại 944 yên ④	▪ Ngành dệt may 900 yên ②
Công nghiệp sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, vi mạch điện tử, máy móc, thiết bị điện, thông tin truyền thông (ngành điện tử) 902 yên ③	▪ Các nhà bán lẻ sản phẩm 900 yên ②



Ngày khi bản sửa đổi có hiệu lực (trong từ ① đến ④ điều sau đây)

① Ngày 1 tháng 12 năm 1 Reiwa (2019)

② Ngày 1 tháng 10 năm thứ 2 của Reiwa(2020)

③ Ngày 1 tháng 12 năm thứ 2 của Reiwa(2020)

④ Ngày 6 tháng 12 năm thứ 2 của Reiwa(2020)

Liên hệ: Phòng tiêu chuẩn tiền Lương lao động Cục Lao Động Tỉnh Hyogo Số điện thoại 078-367-9154

Hãy phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa đông.

Bạn nghĩ ngộ độc thực phẩm chỉ dành cho mùa hè? Có rất nhiều loại vi khuẩn và vi rút gây ra ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt vào mùa đông, tình trạng ngộ độc thực phẩm do vi rút norovirus (một loại virus gây nôn mửa, tiêu chảy và đau dạ dày, vốn ưa nhiệt độ thấp và khô hanh) thường xuyên xảy ra.

● Các con đường lây nhiễm chính

◇ Lây nhiễm qua đường miệng (tiêu hóa).

Người ta nói rằng norovirus bị nhiễm do sự xâm nhập từ đường tiêu hóa.

Ví dụ về các con đường lây nhiễm qua đường miệng: khi ăn các thực phẩm tiếp xúc với các loại sò hên, sò hên chưa được nấu chín hoặc là tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

◇ Lây nhiễm qua đường tiếp xúc

Lây nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với phân hoặc chất nôn của người bệnh.

◇ Lây nhiễm qua đường hô hấp

Ngoài việc tiếp xúc với chất ho, nôn của người nhiễm thì virus còn phát tán trong không khí cũng là nguyên nhân nhiễm bệnh

□ Nhiễm trùng trong không khí

Phân và chất nôn của một người bị nhiễm bệnh khô, bay trong không khí và người khác có thể bị lây nhiễm do hít phải.

● Khi bị nhiễm norovirus

Trong vòng 48 giờ sau khi bị nhiễm có xuất hiện các biểu hiện như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng và sốt 37-38 độ C

● Khi trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ hoặc người già bị nhiễm bệnh

Nó có xu hướng trở nên nghiêm trọng và nguy cơ mất nước do nôn mửa và tiêu chảy tăng lên. Bạn cũng nên cẩn thận về tình trạng sặc và viêm phổi do chất nôn gây ra.

● Phương pháp phòng ngừa

◇ Rửa tay cẩn thận bằng xà phòng.

◇ Làm nóng thức ăn kỹ càng.

* Đúng chuẩn là gia nhiệt ở 85 đến 90 ° C trong 90 giây hoặc lâu hơn.

◇ Khử trùng thớt, dao làm bếp, khăn tắm, v.v. bằng thuốc tẩy gia dụng hoặc nước sôi.

◇ Khi xử lý phân hoặc chất nôn, hãy đeo khẩu trang và găng tay dùng một lần, buộc kín phân hoặc chất nôn trong túi nhựa để vứt bỏ.

* Khử trùng các khu vực có phân hoặc chất nôn bằng thuốc tẩy gia dụng có chứa natri hypoclorit. Sau khi khử trùng, rửa tay bằng xà phòng thật kỹ.

Liên hệ: Bộ phận Phúc Lợi Y Tế Khoa Sức Khỏe (Tầng 2 của tòa nhà thị chính) Số điện thoại 0795-43-0403